

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ	7
----------------------	---

## ร่างกฎหมาย

<b>14</b> อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรเพื่อการวิจัยเพิ่มเติมเซลล์อย่างต่อเนื่อง การริเริ่มบัญญัติกฎหมาย	16
<b>15</b> แหล่งเงินทุนสำหรับโรงเรียนรัฐบาล วิทยาลัยชุมชน และบริการของรัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนวิธีการประเมินภาษีทรัพย์สิน เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม การเสนอบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	22
<b>16</b> อนุญาตให้ใช้ความหลากหลายเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเรื่องการว่าง การศึกษาและการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ	26
<b>17</b> มอบสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนคืนให้หลังจากที่ครบกำหนดระยะเวลาพันธบัตรแล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ	30
<b>18</b> แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่ออนุญาตให้ผู้ที่มียุ 17 ปีและจะมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในช่วงที่มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งถัดไปและจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงได้โดยประการอื่น สามารถเลือกตั้งขั้นต้นและเลือกตั้งพิเศษได้ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ	34
<b>19</b> การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านภาษีทรัพย์สินบางประการ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ	38
<b>20</b> จำกัดสิทธิ์ในการได้รับการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติสำหรับการกระทำความผิดบางประการซึ่งขณะนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นการกระทำความผิดไม่รุนแรง อนุญาตให้มีการกำหนดบทลงโทษเทียบเท่ากับความผิดอาญาอุกฉกรรจ์สำหรับผู้กระทำความผิดบางประเภทที่กฎหมายปัจจุบันระบุว่ามีความผิดทางอาญาประเภทลหุโทษเท่านั้น การริเริ่มบัญญัติกฎหมาย	44
<b>21</b> เพิ่มอำนาจให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นในการออกมาตรการควบคุมค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยมากขึ้น การริเริ่มบัญญัติกฎหมาย	52
<b>22</b> ยกเว้นให้บริษัทขนส่งและส่งของผ่านแอปไม่ต้องมอบสวัสดิการพนักงานให้แก่คนขับรถบางคน การริเริ่มบัญญัติกฎหมาย	56
<b>23</b> กำหนดข้อกำหนดระดับรัฐสำหรับคลินิกกึ่งใจ กำหนดให้มีผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการแพทย์ประจำอยู่ในคลินิก การริเริ่มบัญญัติกฎหมาย	60
<b>24</b> แก้ไขกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้บริโภค การริเริ่มบัญญัติกฎหมาย	66
<b>25</b> การออกเสียงประชามติกฎหมายที่จะนำระบบ ที่อิงจากความปลอดภัยของสาธารณชนและความเสี่ยงจากการหลบหนีออกนอกประเทศก่อนการพิจารณาคดีมาใช้แทนที่เงินประกันตัว	72

คำอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐ	78
---------------------------------------	----

ข้อความของพันธบัตรที่เสนอ	89
---------------------------	----

## ข้อมูลผู้ลงคะแนนเสียง

ลงคะแนนเสียงอย่างปลอดภัย ณ สถานที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า	2	การขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง	82
ลงคะแนนเสียงอย่างปลอดภัยด้วยบัตรลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์	3	ข้อมูลความเป็นส่วนตัวในการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง	82
บัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของผู้ลงคะแนนเสียง	4	ขึ้นทะเบียนล่วงหน้าเมื่ออายุสิบหกปี	82
หาสถานที่เลือกตั้งของท่าน	5	ผลการเลือกตั้ง	83
จดหมายจากเลขานุการรัฐ	6	วิธีลงคะแนนเสียงโดยทางไปรษณีย์	83
การสำรวจสัมมะโนประชากรปี 2020	14	ความช่วยเหลือสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงที่ทุพพลภาพ	84
บัตรลงคะแนนของฉันทอยู่ที่ไหน	15	คำถามที่ถูกถามบ่อย	85
ค่าเฉลี่ยของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี	80	ตรวจสอบสถานะผู้ลงคะแนนเสียงของท่าน	88
การเลือกตั้งในรัฐ California	80	ข้อความประกาศกฎหมายที่เสนอ	109
ผู้บริจาคเงินจำนวนสูงสุดแก่ประเด็นในบัตรลงคะแนน	81	สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑล	110
		วันที่ที่ควรจำ	111

## หาสถานที่เลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงของท่าน

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของเทศมณฑลเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งและศูนย์ลงคะแนนเสียง หาที่อยู่ของสถานที่เลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงของท่านที่อยู่ในเทศมณฑลนั้นในคู่มือข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียง ซึ่งท่านจะได้รับทางไปรษณีย์สองสามสัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง ท่านยังสามารถไปที่เว็บไซต์ของเลขานุการรัฐที่ [vote.ca.gov](http://vote.ca.gov) หรือโทรศัพท์ไปที่สายด่วนสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงที่หมายเลขโทรฟรี (855) 345-3933 ท่านยังสามารถส่งข้อความคำว่า *Vote* ไปที่ GOVOTE (468683) เพื่อหาสถานที่ตั้งของสถานที่เลือกตั้งของท่าน

หากท่านอาศัยอยู่ในเทศมณฑล Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, หรือ Tuolumne ท่านสามารถลงคะแนนเสียงในศูนย์ลงคะแนนเสียงแห่งใดก็ตามในเทศมณฑลของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [voterschoice.sos.ca.gov](http://voterschoice.sos.ca.gov)